

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๑๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๐๕๙ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เกี่ยวกับปัญหาความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการสนับสนุนงบประมาณให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งโครงการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ รวมทั้งเป็นกลไกการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประสานจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่ในการวางระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนงาน/โครงการ ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง จึงขอให้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จะขอจัดตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากปัญหาอุทกภัย และปัญหาน้ำแล้งมีผลต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำ จึงเป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ (๘) และกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งเป็นภารกิจถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง พิจารณาร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อมโยงกับแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

/ทุกภาคส่วน...

ทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน/โครงการในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้กับประชาชน สำหรับแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR Code ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้

๒. กรณีมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ให้จัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวไปยังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ โดยสามารถประสานงานขอรายละเอียดข้อมูลไปยังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๕๘ ๐๙๐๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายศุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ - ๔๑๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

ผู้ประสานงาน นายเฉลิม ประสาททอง ๐๘ ๑๑๗๐ ๓๖๓๒



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕